



## สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	การเมือง
ข่าวประจำวัน	๒๔ กันยายน ๒๕๖๑		
หัวข้อข่าว	คณะกรรมการสาธารณสุข รัฐสภาเกาหลีใต้ แก้ไขกฎหมายการรักษาพยาบาลและเวชภัณฑ์ยา		

คณะกรรมการสาธารณสุข รัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ได้พิจารณาแก้ไขร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลจำนวนหลายฉบับ ดังนี้

ร่างกฎหมายเวชภัณฑ์ยา แก้ไขบทบัญญัติกำหนดให้มีบทลงโทษแก่ผู้กระทำความผิดฐานโฆษณาชวนเชื่อหรือมีการแนะนำเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาอย่างผิดกฎหมาย โดยกฎหมายกำหนดให้มีการขึ้นทะเบียนเวชภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศก่อนนำมาจำหน่าย รวมถึงควบคุมผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้สำหรับสัตว์ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

ร่างกฎหมายอุปกรณ์ทางการแพทย์ กำหนดให้รัฐช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังกรณีที่ต้องการใช้นั้นจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์การแพทย์ที่ไม่ได้ผลิตในประเทศและต้องนำเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อควบคุมมาตรฐานของคุณภาพอย่างเข้มงวด โดยต้องระบุชื่อโรงงานผลิต แจกแจงรายละเอียด ส่วนประกอบหรือส่วนผสมของผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์นั้น

ร่างกฎหมายส่งเสริมการให้บริการรักษาพยาบาลในต่างประเทศและการให้บริการคนไข้ชาวต่างชาติ กำหนดให้มีการจัดทำระบบฐานข้อมูล (Database System) สำหรับใช้เป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล และทำการวิจัยร่วมกัน รวมถึงการจัดส่งข้อมูลที่จำเป็นให้แก่สถานพยาบาลที่ร้องขอ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการรักษาพยาบาล

ร่างกฎหมายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตยา กำหนดให้มีการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่ ๆ ในประเภทต่าง ๆ รวมถึงกำหนดแผนบูรณาการ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่ ๆ ด้วยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) มาใช้งานในอุตสาหกรรมการผลิตด้วย

ร่างกฎหมายการตัดสินใจทำการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Hospice Care) กรณีแพทย์ผู้ทำการรักษาไม่สามารถยืดชีวิตผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้ และอายุการประคับประคองชีวิตของผู้ป่วยนั้นจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากญาติผู้ป่วย โดยกำหนดให้ทั้งบุคลากร และคู่สมรส เป็นผู้ตัดสินใจดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้าย

ที่มาของข่าว:	<a href="http://www.whosaeng.com/sub_read.html?uid=104566&amp;section=sc1">http://www.whosaeng.com/sub_read.html?uid=104566&amp;section=sc1</a>
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ	๒๓/๖๑
ผู้แทน	นายชูชาติ พุฒิเพ็ง	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานภาษาสเปน เยอรมันและอาหรับ	
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	